

บทความ

เรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองที่เห็นผลเป็นรูปธรรม

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดิ์ (ครับ/คะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/คะ) กับรายการ.....ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/คะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/คะ) ในครั้งนี้ ผู้จัดจะพาท่านผู้ฟังทุกๆท่าน มาติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งหลังจากได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา ๔ คณะประกอบด้วย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง, คณะอนุกรรมการพิจารณา บูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความปรองดอง, คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง แล้วนั้น (ครับ/คะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/คะ) คณะอนุกรรมการแต่ละส่วนก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ อาทิ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ขณะนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองต่างๆ และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งทางคณะอนุกรรมการได้มีหนังสือเชิญพรรคการเมืองทั้งหมด ๗๐ พรรคการเมืองกับ ๒ กลุ่มการเมืองและอีก ๖๐ องค์กรภาคประชาชน โดยมีพรรคการเมืองมาให้ข้อคิดเห็นแล้ว ๕๓ พรรคการเมือง โดยมีพรรคการเมืองหลัก เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น และมี ๒ กลุ่มการเมือง ทั้งกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. และกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน (ครับ/คะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/คะ) ส่วนการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ได้แต่งตั้งให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เป็นเจ้าภาพดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว โดยสามารถแยกแยะเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้ กลุ่มทางการเมือง, กลุ่มนักวิชาการ, กลุ่มนักศึกษา, กลุ่มสื่อมวลชน, กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม, กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน, กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง, กลุ่มข้าราชการ, กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัด, กลุ่ม/องค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการ, กลุ่มผู้นำชุมชน, กลุ่มผู้นำจิตวิญญาณในพื้นที่, กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง, กลุ่มองค์กรวิชาชีพในพื้นที่ และกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้ให้ความสำคัญต่อทุกกลุ่มในพื้นที่ ซึ่งทุกๆกลุ่มจะได้แสดงความคิดเห็นอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยมีผู้มาให้ความคิดเห็นแล้วจำนวนกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย โดยข้อมูลทั้งหมดเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างของประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่อยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขเช่น การบริการของภาครัฐ การเข้าถึงระบบสาธารณสุข (ครับ/ค่ะ)

- ๒ -

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สำหรับความคิดเห็นจากการรับฟังในพื้นที่ทั้งหมดนั้น ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จะรวบรวมนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ทราบอย่างครบถ้วนภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการทำงานคู่ขนานกัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของจังหวัดนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองทราบด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เพื่อเป็นการทำงานแบบคู่ขนาน ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเน้นในการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นให้เป็นมาตรฐาน โดยเน้นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเชิงวิชาการเพื่อจัดทำความคิดเห็นร่วมและจัดทำเป็นสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเสร็จสิ้นในวันที่ ๕ เมษายนนี้ โดยจะมีการบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ โดยนำข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาสรุปประเด็นความเห็นร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) หลังจากนั้นจะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทำการปรับปรุง สรุปประเด็นความเห็นร่วมให้สมบูรณ์ที่สุดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยการประชุมกลุ่มย่อยจะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายนนี้ ในส่วนกลางจะดำเนินการ ๑ ครั้ง ในวันที่ ๑๙ เมษายน ในระดับพื้นที่ดำเนินการ ๔ ครั้ง คือวันที่ ๒๐ - ๓๐ เมษายน และในเดือนมิถุนายน จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น และจะให้เห็นร่างสัญญาประชาคม สำหรับการทำร่างสัญญาประชาคมนี้ มาจากการจัดทำข้อพิจารณาข้อคิดเห็นร่วม และออกเผยแพร่เวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครั้งสุดท้าย และปรับปรุงเป็นร่างสัญญาประชาคมที่มองถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เพื่อกำหนดอนาคตการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไป (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรองประธานคณะกรรมการเตรียมการสร้างสามัคคีปรองดองได้นั้นย้ำกับ คณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ ว่ากระบวนการสร้างความปรองดองเป็นของประชาชน ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะต้องได้รับประโยชน์ เพื่อให้ปัญหาความขัดแย้งหมดไป และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้งานปรองดองเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและวางรากฐานของประเทศในภาพรวม จึงขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เนื่องจากการสร้างความ

ปรองดองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และต้องพิจารณาทุกประเด็นเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง กับทุกพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง รวมถึงทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการยอมรับกระบวนการปรองดองที่เกิดขึ้น (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลร่วมกับคณะนิติศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ นิด้า เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การปรองดองและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มีนาคมที่ผ่านมา จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน ๑,๒๕๐ หน่วยตัวอย่าง ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความเห็นของประชาชนที่มีต่อการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการหาหรือแนวทางการปรองดอง ในส่วนของพรรคการเมืองพบว่า ประชาชน ร้อยละ ๑๐.๐๘ ระบุว่า ได้รับความร่วมมือดีมาก ร้อยละ ๔๔.๑๖ ระบุว่า ค่อนข้างดี (ครับ/ค่ะ)

- ๓ -

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องทำให้ การประชุมหรือหารือข้อเสนอแนะแนวทางการปรองดอง พบว่า ประชาชน ร้อยละ ๖๑.๙๒ ระบุว่า ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน มีความจริงใจที่จะเร่งแก้ไขปัญหา และปฏิรูปประเทศ รองลงมา ร้อยละ ๔๕.๒๐ ระบุว่า ต้องเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชุมชน ร้อยละ ๓๗.๗๖ ระบุว่า ควรลดการใช้อคติ อารมณ์ และทิฐิของตนเอง ร้อยละ ๓๖.๘๘ ระบุว่า ควรหาหรืออย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เหตุและผล หรือมีข้อมูลทางวิชาการมารองรับและควรประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อระยะเวลาอย่างน้อยที่ประเทศไทยจะต้องใช้เพื่อให้เกิดความปรองดองได้พบว่า ประชาชน ร้อยละ ๑๐.๔๐ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ร้อยละ ๑๗.๕๒ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ร้อยละ ๑๓.๑๒ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี ร้อยละ ๕.๑๒ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๔ ปี ร้อยละ ๒๑.๘๔ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปี ร้อยละ ๑๒.๙๖ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า ๕ ปีขึ้นไป ขณะที่ ร้อยละ ๐.๐๘ ระบุว่า ประเทศไทยมีความปรองดองแล้ว (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) มีการเสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจในส่วนของตัวแทนภาคประชาสังคม ๑๑ กลุ่ม ประกอบไปด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม., สถาบันอนาคตการศึกษาเพื่อการพัฒนา, ภาควิชาเพื่อการพัฒนา, การทุจริตคอร์รัปชั่น, มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งชาติ, มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, เครือข่ายยุวทัศน์แห่งประเทศไทย, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา, สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และมูลนิธิกระจกเงา โดยทุกกลุ่มมองว่าความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องปกติของทุกสังคม แต่บนความขัดแย้งต้องไม่มีความรุนแรง โดยเสนอว่าต้องมุ่งเน้นไปที่คนจะต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น พร้อมทั้งต้องรู้หน้าที่ตนเอง ดังนั้นต้องให้การศึกษา ให้ความรู้

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาให้มีจิตสำนึกและเคารพสิทธิผู้อื่น ขณะที่ฝ่ายรัฐต้องเข้าไปจัดการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทำนองเดียวกันความรุนแรงที่จิตใจนั้น เกิดจากการยั่วยุ ขยายวงกว้างผ่านสื่อให้เกิดความเกลียดชัง นำมาสู่อารมณ์เหนือเหตุผล เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต้องใช้เวลา ไม่ควรโทษกันไปมาว่าใครผิดใคร ถูก และต้องมีจิตสำนึกว่าต้องขอโทษ พร้อมให้อภัยต่อกัน เพื่อนำไปสู่ความไว้นือเชื่อใจในสังคม (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในขณะที่คณะรัฐบาลและคสช. ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มุ่งมั่น ตั้งใจ นำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปประเทศ การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ และดำเนินการสร้างกระบวนการปรองดองของคนในชาติ เพื่อให้ประเทศไทยของเราพัฒนาเป็นประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน พวกเราในฐานะของประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ควรหันมาให้ความร่วมมือ สามัคคี มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ตั้งใจ เพื่อให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับต้นๆของโลกสืบไปสวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ)
